

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI



CHUẨN ĐẦU RA
NGÀNH NGÔN NGỮ ANH
TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

*(Kèm theo Quyết định số/QĐ-ĐHĐN ngày...../...../.....
của Hiệu trưởng Đại học Đồng Nai)*

Đồng Nai, 2020

1. THÔNG TIN CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1.1. Giới thiệu chung về chương trình đào tạo (CTĐT) ngành Ngôn ngữ Anh

Chương trình đào tạo cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh được xây dựng căn cứ theo các quy định hiện hành của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo (ban hành theo quyết định 1982/QĐ TTg của thủ tướng chính phủ ngày 18/10/2016). Chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh trang bị cho sinh viên đầy đủ kiến thức về ngôn ngữ, kinh tế, xã hội, sinh viên sử dụng thành thạo ngôn ngữ Anh để đáp ứng nhu cầu công việc. Sinh viên thành thạo trong kỹ năng giao tiếp tiếng Anh, được trau dồi các kiến thức chuyên môn như: biên dịch, phiên dịch, kiến thức về thương mại, về văn hóa văn minh các nước trong cộng đồng sử dụng tiếng Anh. Với vốn kỹ năng thành thạo và khối kiến thức chuyên ngành sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh có thể đảm nhận nhiều vị trí công việc khác nhau như biên dịch, phiên dịch tại các cơ quan nhà nước, công ty xuất nhập khẩu, tổ chức kinh tế, doanh nghiệp nước ngoài, đảm trách vị trí trợ lý, thư ký cho các tổ chức ngoại giao hoặc cơ quan truyền thông. Ngoài ra sinh viên có thể làm việc tại các công ty tư vấn giáo dục, trợ giảng và giảng dạy tại các trường trung cấp chuyên nghiệp, các cơ sở giáo dục hoặc trung tâm ngoại ngữ.

1.2. Thông tin chung về chương trình đào tạo ngành Ngôn Ngữ Anh

Tên chương trình (Tiếng Việt): Chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh

Tên chương trình (Tiếng Anh): English Linguistics

Mã ngành đào tạo:

Đơn vị cấp bằng: Trường Đại học Đồng Nai

Trình độ đào tạo: Cử nhân

Hình thức đào tạo: Chính quy

Thời gian đào tạo: 4 năm

2. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

2.1. Mục tiêu chung

2.3.1. Mục tiêu chung

Sau khi tốt nghiệp sinh viên ngành Ngôn Ngữ Anh đạt được trình độ tri thức cần thiết cho những công việc chuyên môn có sử dụng tiếng Anh. Đồng thời, sinh viên được cung cấp kiến thức cập nhật về tình hình hội nhập của đất nước thông qua những nội dung của các học phần thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn. Các kỹ năng

giao tiếp bằng tiếng Anh đạt được ở mức độ tương đối thành thạo trong các tình huống giao tiếp xã hội và chuyên môn thông thường. Trình độ nghiệp vụ đủ để hoạt động và công tác có hiệu quả trong các lĩnh vực như công tác biên – phiên dịch, các lĩnh vực hoạt động nghiệp vụ, kinh doanh, kinh tế và xã hội, v.v.

2.3.2. Mục tiêu cụ thể (Program Object-Viết tắt là PO)

A. Kiến thức

PO 1: Có kiến thức cơ bản về chính trị và văn hóa để sinh viên có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt và có ý thức kế thừa, phát huy truyền thống tốt đẹp và bản sắc văn hóa dân tộc.

PO 2: Có kiến thức cơ sở về công nghệ thông tin để sinh viên nhận thức được tầm quan trọng của công nghệ thông tin trong xã hội hiện đại và có năng lực tự khám phá và nâng cao trình độ cho chính mình.

PO 3: Kiến thức tương đối rộng về ngôn ngữ Anh, văn hóa, xã hội và văn học Anh-Mỹ, để sau khi tốt nghiệp sinh viên có trình độ tri thức cần thiết cho những công việc chuyên môn có sử dụng tiếng Anh, đồng thời có đủ kiến thức nền để tiếp tục học lên bậc Cao học/Thạc sĩ.

PO 4: Kiến thức cơ sở về khoa học cơ bản thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn để sinh viên bước đầu hình thành tư duy và năng lực nghiên cứu khoa học về các vấn đề ngôn ngữ, văn học hoặc văn hóa-văn minh của các nước Cộng đồng Anh ngữ. Đồng thời, sinh viên được cung cấp kiến thức cập nhật về tình hình hội nhập của đất nước thông qua những nội dung của các học phần thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn.

B. Kỹ năng

PO 5: Có kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Anh ở mức độ tương đối thành thạo trong các tình huống giao tiếp xã hội và chuyên môn thông thường. Sau khi tốt nghiệp có trình độ thực hành tiếng tương đương trình độ C1 khung tham chiếu Châu Âu.

PO 6: Trình độ nghiệp vụ đủ để hoạt động và công tác có hiệu quả trong các lĩnh vực như công tác biên – phiên dịch, các lĩnh vực hoạt động nghiệp vụ, kinh doanh, kinh tế và xã hội, v.v. Sinh viên học xong ngành này, nếu có bổ sung thêm chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm có thể tham gia giảng dạy tại các trường phổ thông.

PO 7: Kỹ năng vận dụng kiến thức chuyên môn về ngôn ngữ, văn hóa, xã hội và văn học vào việc giải quyết những vấn đề cụ thể trong công tác.

PO 8: Kỹ năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm, và truyền đạt thông tin có hiệu quả, là những kỹ năng thiết yếu trong các lĩnh vực hoạt động nghiệp vụ, kinh doanh, kinh tế và xã hội, v.v. trong xã hội công nghiệp hiện đại.

C. Thái độ

PO 9: Có phẩm chất chính trị, đạo đức, và ý thức phục vụ nhân dân. Luôn học tập, cập nhật kiến thức đáp ứng nhu cầu đổi mới.

PO 10: Có tinh thần cải tiến trong công việc được giao. Biết cạnh tranh trong công việc, nhưng luôn tôn trọng văn hóa của các nước, đồng thời gìn giữ và phát huy văn hóa nước nhà.

PO 11: Biết nắm bắt những cơ hội giao tiếp với những người đến từ các xã hội và các nền văn hóa khác để học hỏi và tự hoàn thiện kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Anh của mình.

PO 12: Sẵn sàng tiếp nhận những ý kiến phê bình một cách tích cực. Tự tin, bản lĩnh, và khẳng định năng lực bản thân.

3. CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (Program learning outcomes-Viết tắt là PLOs)

A1. Kiến thức chung (General Knowledge)

+ PLO1 Hiểu biết những nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác – Lênin; tư tưởng Hồ Chí Minh và những nội dung cơ bản của đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

+ PLO2 Có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, khoa học chính trị và pháp luật; hiểu biết chủ trương, đường lối phát triển kinh tế-xã hội của Đảng và Nhà nước; hình thành đạo đức nghề nghiệp, nhận thức được trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội.

+ PLO3 Có kiến thức cơ bản về giáo dục quốc phòng, Có kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin, đủ nắm bắt kiến thức chuyên ngành và đáp ứng yêu cầu công việc.

A2. Kiến thức theo chức danh nghề nghiệp (Occupation Knowledge)

+ PLO4 Áp dụng kiến thức về văn học, văn hóa văn minh Anh-Mỹ, văn hóa các nước trong cộng đồng vào hoạt động chuyên ngành

+ PLO5 Sử dụng được kiến thức biên dịch, phiên dịch, có kiến thức nền tảng đủ để vận dụng vào các công việc có liên quan. Phát huy khả năng giao tiếp đàm phán trong các lĩnh vực thương mại, hiểu biết và vận dụng kiến thức thương vào môi trường làm việc.

+ PLO6 Vận dụng linh hoạt kiến thức về kỹ năng ngôn ngữ, viết báo cáo khoa học, làm nền tảng công việc nghiên cứu và phát triển chuyên môn.

B. Kỹ năng chung (General Skills)

+ PLO7 Có kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, có kỹ năng thích ứng, kỹ năng phát hiện và giải quyết vấn đề, đưa ra giải pháp, kỹ năng phân tích, tổng hợp;

+ PLO8 Phát triển kỹ năng giao tiếp hiệu quả và tích cực trong môi trường làm việc và học tập đa văn hóa.

+ PLO9 Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu công việc.

Kỹ năng nghề nghiệp (Occupation Skills)

+ PLO10 Có năng lực về ngôn ngữ, giao tiếp thành thạo trong các tình huống xã hội và các tình huống thương mại.

+ PLO11 Có kiến thức lý thuyết và thực tế về lĩnh vực phiên dịch và biên dịch, có khả năng làm tốt các công việc liên quan đến dịch thuật.

+ PLO12 Phát huy khả năng giao tiếp đàm phán trong các lĩnh vực thương mại, hiểu biết và vận dụng kiến thức thương vào môi trường làm việc.

+ PLO13 Đủ năng lực và kiến thức để giảng dạy tiếng Anh tại các cơ sở giáo dục.

C. Thái độ (Attitude)

+ PLO14 Có thái độ chính trị đúng đắn, có ý thức tuân thủ luật pháp của nhà nước, tuân thủ đường lối chính sách của nhà nước.

+ PLO15 Có trách nhiệm công dân, tuân thủ đạo đức nghề nghiệp và có thái độ đúng mực với những sai sót.

4. CƠ HỘI VIỆC LÀM VÀ HỌC TẬP SAU KHI TỐT NGHIỆP

4.1. Vị trí việc làm

- Sinh viên tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Anh văn của trường đại học Đồng Nai có thể đảm nhận các vị trí sau:

+ Phiên dịch, biên dịch tại các cơ quan, tổ chức xã hội và doanh nghiệp.

+ Làm việc tại các cơ quan báo chí, đài phát thanh, đài truyền hình, nhà xuất bản cần sử dụng tiếng Anh.

+ Ngoài ra, sinh viên sau khi tốt nghiệp còn có thể đảm nhận nhiều vị trí trong các công ty dịch vụ như hướng dẫn viên du lịch, quản lý tour du lịch lữ hành, hay làm việc ở các khách sạn có du khách nước ngoài tại trung tâm thành phố hay các resort.

+ Sinh viên có nhu cầu được học thêm chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm để có thể giảng dạy tiếng Anh ở các trường phổ thông trung học, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng hay các trung tâm ngoại ngữ sau khi tốt nghiệp.

4.2. Cơ hội học tập nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

Sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh sau khi tốt nghiệp có thể tiếp tục học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn, có thể tham gia học tập ở bậc cao học: ngôn ngữ học tiếng Anh, ngôn ngữ học ứng dụng, giao tiếp đa văn hóa,... để tích lũy và trau dồi kiến thức chuyên ngành theo quy chế của Bộ Giáo Dục và Đào tạo

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Lois
Lô Thị Mỹ

TRƯỞNG KHOA

Uu
Võ Thị Mộng Thu

KT. HIỆU TRƯỞNG



PHÓ HIỆU TRƯỞNG
TS. Phạm Văn Chánh